



แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลเทพสถิต
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๘๕ ๓๐๒๐, ๐ ๔๔๘๕ ๕๒๕๒





ประกาศเทศบาลตำบลเทพสถิต
เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานและการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเทพสถิต ได้ดำเนินการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยรวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่เทศบาลตำบลเทพสถิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเทพสถิตได้พิจารณาแล้ว

เทศบาลตำบลเทพสถิต จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลเทพสถิต เพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมการดำเนินงาน ติดตามและประเมินผลการบริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิคม แทนทรัพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต

บัญชีโครงการพัฒนา/กิจกรรม/ครุภัณฑ์/วัสดุ/งานต่างๆ ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมบริการสาธารณะ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้มั่นคงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลเทพสถิตที่ ๕ ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
 → แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ	รายละเอียดที่เกิดขึ้นจากแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมฯ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖																
						พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖													
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๘	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ สร้างความผูกพันในองค์กร และสร้าง แรงจูงใจให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ท. : ๙๙ ผ. : ๒๙๒	การจัดกิจกรรมรณรงค์ รวมถึงการ จัดนิทรรศการให้ความรู้ การจัด ประชุม อบรม สัมมนา การจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความ ผูกพันในองค์กร และสร้างแรงจูงใจ ให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	๑๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล เทพสถิต	สำนักปลัด	←																→
๙	โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมของคณะผู้บริหาร และ พนักงานของเทศบาล ท. : ๑๐๐ ผ. : ๒๖๘	การจัดกิจกรรมรณรงค์ รวมถึงการ จัดนิทรรศการให้ความรู้ การจัด ประชุม อบรม สัมมนา การจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างจิตสำนึก ด้านคุณธรรม จริยธรรมของคณะ ผู้บริหาร และพนักงานของเทศบาล	๑๐,๐๐๐	เทศบาลตำบล เทพสถิต	สำนักปลัด	←																→